



เรื่องเล่าจาก ดาร์ฟูร์

ส.อ.บรรพต กิ่งก้าน
ชุด ปจว. กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์

หากจะนับกันตั้งแต่วันออกเดินทางจนถึงขณะที่ผมนั่งพิมพ์ต้นฉบับอยู่ในฐานปฏิบัติการมุกจารแล้ว กำลังพลทหารไทยใน กกล.ฉก.๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ได้ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพมากกว่าห้าเดือนแล้วครับ ที่น่าสนใจมากคือขวัญกำลังใจของพวกเขาซึ่งประเมินจากที่ได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับกำลังพลในส่วนต่างๆ มีขวัญกำลังใจดีมากเลยทีเดียว เพราะได้รับการเติมเต็มจาก พ.ท.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.๙ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งท่านแสวงหาทุกวิถีการที่จะไม่ทำให้กำลังพลเหนื่อยเหงานั่งเศร้า แม้ว่าแต่คิดถึงบ้านจนไม่เป็นอันทำงานทำการ ทั้งกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกจึงพร้อมสรรพ เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพจิต และสุขภาพกายที่แข็งแรง

นอกจากจะพบปะพูดคุย สอบถามสารทุกข์สุกดิบตามประสานงานทำงานร่วมกัน ผมก็ได้คุยกับกำลังพลหลายท่านที่ทำการลาดตระเวนในพื้นที่ปฏิบัติการต่างมีความคิดเห็นที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือ หดหู่กับสภาพชีวิตของชาวเมืองที่นี่โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองออกไปเพราะนอกจากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่โหดร้าย เพาะปลูกไม่ค่อยจะได้ผลแล้ว การถูกคุกคามจากกลุ่มกองกำลังและชนเผ่าอื่น ยังเป็นปัญหาสำคัญที่พบเจอกันอยู่เป็นประจำ

คนที่นี่นอกจากอดอยากในเรื่องของการกินอยู่แล้ว ยังอดอยากในเรื่องของการพัฒนา ดังที่ผมเคยได้เล่าไว้ในฉบับที่ผ่านมา ซึ่งหากติดตามมากันโดยตลอดคงพอทราบกันอยู่ เวลาออกลาดตระเวนภาพเด็กๆ ออกมายืนข้างทางเพื่อร้องขออาหารจึงเป็นภาพที่ชินตา แต่กฎของสหประชาชาติเขาห้ามไว้ไม่ให้อาหารแก่พลเรือน เพราะอาจจะเป็นเงื่อนไขในพื้นที่ที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน คุณผู้อ่านคงนึกภาพออก ถ้าจะบอกว่าหากได้ขนมสักชิ้นเด็กโตจะเรียกน้องๆ มานั่งรอบวง แล้วแบ่งให้ได้กินคนละเท่าๆ กัน มันไม่อึดแต่พอได้ลิ้มรสเท่านั้นแหละครับ ผมเห็นแล้วสะท้อนใจน้ำตาตกใน นี่ยังไม่กล่าวถึงภาพที่เห็นในแง่มุมอื่นอีกมากมาย ว่าไปแล้วบ้านเรามากกว่าพื้นที่นั้นล้านเท่าเลยทีเดียว

การมาของทหารไทยในตอนแรกนั้น ชาวบ้านชาวเมืองเองก็ไม่ได้ตั้งความหวังไว้สักเท่าไรว่า จะช่วยเหลืออะไรพวกเขาได้ แต่เมื่อเห็นการทำงานของเรามาแล้วเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า ชาวบ้านเขาฝากความหวังไว้กับเราเสียจริงๆ ครับ แม้กระทั่งพื้นที่ห่างไกลที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไป ซื่อเสียดของทหารไทยยังจรไกลไปถึง ตัวอย่างมีให้เห็นเมื่อครั้งที่กองร้อยยานเกราะจัดชุดลาดตระเวนเพื่อพิสูจน์ทราบข้อมูลหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฐานปฏิบัติการ ข้อมูลเดิมไม่ชัดเจนทั้งเรื่องชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร รวมทั้งเส้นทางการเดินทางถึงขนาดต้องบุกป่าฝ่าดงกันเลยทีเดียว เพราะเส้นทางเดิมหายไปเสียแล้ว ซึ่งเดิมเป็นเส้นทางในภูมิประเทศ และเมื่อไม่มีใครสัญจร พืชไม้ต่างๆ ก็ขึ้นปกคลุมจนหาเส้นทางไม่เจอ จึงต้องหยุดขบวน



ลาดตระเวนบ่อยครั้ง และล้ามต้องสอบถามเส้นทางจากบุคคลที่พบเห็นระหว่างทาง แต่ในที่สุดก็สามารถเดินทางถึงพื้นที่เป้าหมายตามที่กำหนดพิกัดไว้ แต่หมู่บ้านก็หายไปเสียแล้ว กลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกไป ในตอนนั้นทีมข่าวภาคสนามไทยดาร์ฟูร์ (ทีมข่าวช่อง ๕) ได้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสพบปะกับทหารไทยว่า **“ทหารไทยคือความหวังที่เข้ามาช่วยเหลือเรา เพราะเราถูกอาหรับคุกคามและแย่งชิงทรัพยากร การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็เข้าไม่ถึง พวกเราต้องการความช่วยเหลือ ต้องการปัจจัยในการดำรงชีพ”** ผู้หญิงคนนี้ให้สัมภาษณ์ไปน้ำตาไหลไป แต่นี่คือความรู้สึก

กองกำลังเฉพาะกิจ ๙๘๐ ไทย/ดาร์ฟูร์ ภารกิจช่วยเหลือประชาชนในซูดาน

ของประชาชนที่ได้แสดงออกและบอกเล่าให้เราได้ทราบความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้น พ.ท.ณรงค์ สวนแก้ว ผบ.กกล.๙ วางนโยบายไว้ว่าต้องให้หน่วยงานราชการ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างบูรณาการด้วย ซึ่งองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่มีถึง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ องค์กรการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการพัฒนา (TDO) หน่วยงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเมืองมุกจาร (HAC) องค์กรกาชาดสีม่วงเดือนแดงซูดาน (SRCS) องค์กรอาหารโลก (WFP) สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์กรบริการบรรเทาทุกข์คาทอลิก (CRS) และองค์กรทางการแพทย์สากล (IMC)

องค์กรพัฒนาเอกชนทั้งเจ็ดหน่วยงานได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติและหารือในกิจกรรมที่แต่ละองค์กรเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งในแต่ละครั้ง ทหารไทย

จะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์ และได้รับทราบถึงข้อมูลการปฏิบัติงานของแต่ละองค์กร เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทหารไทยได้ร่วมปฏิบัติการภารกิจขององค์กรพัฒนาเอกชนเหล่านี้มาโดยตลอด เช่น สนับสนุนการปฏิบัติงานของ UNHCR ขนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับสิ่งปลูกสร้างจากเมือง MUKJAR ไปยังโรงเรียนในเมือง BURU ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร และการเดินทางเข้าพื้นที่บ้าน KODOOM เพื่อนำอุปกรณ์การเรียนและอาหารไปแจกจ่ายให้นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนที่นี่ไม่มีอุปกรณ์แบบเรียนเลย ทุกคนเรียนแบบตามมีตามเกิด เมื่อไปถึงได้มีคณะครู นักเรียนจำนวนกว่า ๒๕๐ คน และประชาชนให้การต้อนรับทางคณะครูและนักเรียนได้ขอบคุณด้วยการจัดการแสดงของนักเรียนให้ได้รับชม อยากจะบอกคุณผู้อ่านว่าบรรยากาศในวันนั้นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากเลยทีเดียว เรียกว่าดีใจทั้งคนให้และคนรับ นัยน์ตา และรอยยิ้มอันใสซื่อของเด็กๆ เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหน

นอกจากงานที่เป็นไปตามการร้องขอของหน่วยงานเอกชนในพื้นที่แล้ว การช่วยเหลือประชาชนเมื่อพบความเดือดร้อน หรือพบความยากลำบาก หากไม่เหลือปากว่าแรงแล้ว ทหารไทยเราก็ไม่มีการเมินเฉยครับ เช่น การกู้ซากรถบรรทุกที่เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำในพื้นที่ซึ่งได้รับการประสานจากผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเมือง MUKJAR รถบรรทุกคันดังกล่าวเป็นของพลเรือน ชื่อนายมุฮัมหมัด ฮามิด มุฮัมหมัด สภาพรรคเดแคงข้างอยู่กลางถนน ถนนบริเวณที่เกิดเหตุเป็นร่องเขาแคบๆ ยากต่อการกู้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและลากจูงให้

พ้นจากเส้นทาง การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี ถึงแม้ว่าจะต้องใช้วิธีการหลายวิธี และใช้เวลามากกว่า ๑ ชั่วโมง เจ้าของรถได้กล่าวถึงความประทับใจที่ได้รับการช่วยเหลือว่า **“ขอขอบคุณทหารไทยอย่างยิ่งที่ได้มาให้การช่วยเหลือ และรู้สึกดีใจที่ทหารไทยได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นี้”** นี่เป็นคำกล่าวส่วนหนึ่งจากความรู้สึกของเจ้าของรถบรรทุกครับ

คุณผู้อ่านครับ การปฏิบัติการรักษาสันติภาพทุกภารกิจของทหารไทย อาจจะมีผู้สงสัย และไม่เข้าใจว่าส่งเหล่าทหารออกไปปฏิบัติการกิจในต่างประเทศทำไมไปแล้วมีประโยชน์อะไรนอกจากชื่อเสียงที่ได้รับ ทั้งๆ ที่ภารกิจในประเทศก็มีอยู่มากมายให้ทำกัน ผมก็อยากจะทำกล่าวให้ทราบกันว่า ภารกิจรักษาสันติภาพที่ทหารไทยได้ทำอยู่ในทุกภารกิจล้วนเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงของชาติที่ได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากการคุกคามต่างๆ ผลประโยชน์แห่งชาติที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งภัยคุกคามที่สำคัญต่อผลประโยชน์ของชาติประการหนึ่งคือ ความขัดแย้งในภูมิภาค แม้ความขัดแย้งในภูมิภาคดาร์ฟูร์ จะเป็นภูมิภาคที่ไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับเรา แต่เมื่อทหารไทยได้รับการร้องขอให้ไปปฏิบัติการกิจจากสหประชาชาติ เราจึงมีอาจจะเลยได้เพราะเมื่อเหล่าทหารไทยได้ไปปฏิบัติการกิจแล้วจะเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิของประเทศไทยต่อเวทีโลกนั่นเอง ผลประโยชน์ของชาติที่จะได้ตามมาจึงมีอีกมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อม

ขณะนี้เหล่าทหารไทยในประเทศซูดาน เขากำลังมุ่งมั่นปฏิบัติการกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติด้วยการปฏิบัติการกิจอย่างหนักและต่อเนื่อง เพื่อสร้างชื่อเสียงของกองกำลังรักษาสันติภาพไทยให้ขจรไกลไปในพื้นที่ต่างๆ ในซูดาน อีกทั้งกำลังได้รับการกล่าวขานถึงในระดับนานาชาติ และสิ่งที่จะทำให้เขาเหล่านั้นมีกำลังใจเพื่อปฏิบัติการกิจต่อไปคือ ขวัญและกำลังใจที่คนไทยทั้งชาติได้มอบให้ อยากให้กำลังใจทหารไทยหัวใจไกลบ้าน เข้าไปที่กระดานข้อความของ www.thaidarfur.rtarf.mi.th หรือที่เฟซบุ๊กของ **“ทีมข่าวภาคสนามไทยดาร์ฟูร์”** นอกจากจะได้ให้กำลังใจทหารไทยแล้วยังได้ติดตามข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสรุปข่าวการปฏิบัติงานของพวกเขาที่ได้ออกอากาศไปแล้ว **ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ทาง ททบ.๕ ทุกครั้ง หลังข่าวต่างประเทศ** ด้วยครับ พบกันต่อในฉบับหน้า...สวัสดิ์ครับ ☺

